

ENN XO

ตลาดซื้อขายแมวออนไลน์ใช้ฟรีสร้างรายได้ให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตไวขึ้น

นำเสนอเมื่อ : 12 ส.ค. 2567

ENN XO ตลาดซื้อขายแมวออนไลน์ ใช้ฟรี
สร้างรายได้ให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงโต



ใครที่เป็นทาสแมวก้มมือแสดงตัวด่วน
เรียกได้ว่าเวลานี้สัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ครองใจเหล่าทาสทั้งหลายต้องยกให้เจ้าแมวเหมียวเท่านั้น
ไม่ว่ามองจะเป็นแมวสายพันธุ์อะไรก็ตาม
เมื่อได้ลองเลี้ยงเขาแล้วรับรองว่ามีแต่หลงเจ้าแมวมากขึ้นไปกว่าเดิมแน่นอน
หากถามว่าข้อดีของการเลี้ยงแมวนั้นคืออะไร
นอกเหนือจากเรื่องความรักแล้วการเลี้ยงแมวยังช่วยฮีลใจช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เลี้ยงได้
ใครที่รู้สึกเหนื่อยมาทั้งวันการได้กลับมานอนกอดน้องแมวอาจจะเป็นอีกวิธีช่วยบรรเทาความเครียดที่เผชิญมาทั้งวัน

ซึ่งปัจจุบันเทรดเดอร์เลี้ยงแมวก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ตลาดซื้อขายแมวเติบโตตามไปด้วย โดย ENNXO (เอ็นโนโซ) ตลาดซื้อขายแมวออนไลน์ที่กำลังมาแรงตอนนี้ เป็นตลาดสำหรับเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทั้งเจ้าของฟาร์มแมว และคนที่กำลังหาบ้านใน hopes แมวมาลงประกาศขายแมวทุกสายพันธุ์ได้แบบฟรีๆ หากใครที่อยากขายแมวหรือซื้อแมว สามารถเข้ามาเช็คราคาแมวได้ที่ ENNXO แล้วรับรองว่าจะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน

รู้จัก ENNXO ตลาดแมวที่ถูกใจชาวทาส ขายเป็นง่ายช้อปสนุก

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ENNXO เป็นตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เปิดให้เหล่าบรรดานักช้อปได้เข้ามาทำการซื้อขายสินค้ากับเอ็นโนโซได้แบบฟรีๆ เพียงแค่สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ENNXO ก็สามารถเข้ามาทำการซื้อขายเจ้าแมวเหมียวกับเอ็นโนโซได้แล้ว ซึ่งการใช้งานที่ ENNXO นั้นไม่ได้เป็นเพียงการซื้อขายแมวเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถดำเนินการซื้อขายสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงประกาศขายสุนัข ขาหยก หรือจะเป็นการลงประกาศขายสินค้าในหมวดหมู่อื่นๆ ก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ สินค้าแฟชั่น และอีกมากมาย



ขายแมวออนไลน์กับ ENNXO ได้ง่ายใจ เช็คละเลย!

1. ลงประกาศขายแมว ฟรี ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

2. ระบบค้นหาประกาศช่วยให้ลูกค้า เห็นน้องแมวของคุณก่อนใคร

3. ขายเป็นง่าย ขายแมว ได้ทุกสายพันธุ์



แล้วทำไมต้องซื้อขายแมวกับ ENNXO ? สิ่งแรกเลยคือที่ ENNXO เป็นตลาดขายแมวออนไลน์ฟรีที่มีคนเข้ามาใช้บริการทุกวันทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเห็นประกาศขายแมว แล้วสามารถปิดดีลการซื้อขายได้ไวขึ้น แลคนที่เอ็นโนโซยังมีระบบการค้นหาที่ช่วยให้โพสต์ขายน้องแมวของคุณได้อยู่ในหน้าแรกๆ เมื่อมีลูกค้าเข้ามาซื้อแมวก็จะเห็นประกาศขายแมวของคุณก่อนใครๆ นอกจากนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของฟาร์มแมวอยากลงประกาศขายแมว หรือเป็นพ่อแม่วัยใหม่ที่กำลังตามหาบ้านใหม่ให้สัตว์เลี้ยง สามารถเข้ามาลงขายแมวได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแมวไทย แมวไรบ้าน แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ แมวเปอร์เซีย แมวมันช์กิน และอีกมากมาย

อยากซื้อขายแมวออนไลน์ที่ ENNXO ต้องทำยังไง

อยากลงประกาศขายแมวกับเอ็นโซ่ต้องทำยังไง

มาถึงตรงนี้หลายคนต้องอยากเริ่มมาซื้อขายแมวกับ ENNXO แล้วแน่นอน โดยขั้นตอนการลงประกาศขายแมวก็น่าจะไม่ยากเพียงแค่ไปยังเว็บไซต์ หรือจะใช้แอปพลิเคชัน ENNXO โดยสามารถดูวิธีลงประกาศขายแมว มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ENNXO | แหล่งซื้อขาย สัตว์เลี้ยง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงประกาศขายแมว

- สมัครสมาชิก**
ENNXO
สมัครสมาชิก
- ลงขาย**
ลงขาย
- กดลงขาย**
แมว สก๊อตติช
฿12,000
- ใช้ระบบแชท**
ใช้ระบบแชท/โทร เพื่อปิดการขาย
- เตรียมจัดส่ง**
เตรียมจัดส่ง

อย่าลืมกรอกรายละเอียดน้องแมวให้ครบทั้งสายพันธุ์แมว ราคาแมว จังหวัดที่ลงประกาศ

1. ไปยังหน้า ENNXO เพื่อทำการสมัครสมาชิก ในขั้นตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกใหม่โดยใช้อีเมลและตั้งรหัสผ่าน หรือจะใช้วิธีลงชื่อเขาใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ก็ได้เช่นกัน

2. เมื่อทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปที่ปุ่ม “ลงขาย” มุมบนขวามือ ติดกับแถบเมนู หลังจากนั้นก็กรอกรายละเอียดน้องแมวที่ต้องการขายให้ครบทั้งสายพันธุ์แมว ราคาแมว จังหวัดที่ลงประกาศขายเพื่อให้ง่ายกับลูกค้าที่เขามาเลือกซื้อแมวนั่นเอง

3. หลังจากใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็สามารถลงประกาศขายสินค้าได้เลย ซึ่งในขั้นตอนนี้การลงประกาศขายสินค้าจะมีให้คุณเลือก 2 แบบ นั่นคือ

□ การลงประกาศขายแบบปกติไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยโพสต์ที่ลงประกาศขายนั้นจะอยู่ในไทม์ไลน์ประกาศแบบพิเศษ

□ การลงประกาศขายแบบพิเศษ
นั่นคือทันทีที่ลงประกาศขายสินค้าโพสต์ของคุณจะถูกดันให้อยู่หน้าแรกๆ
ของสินค้าหมวดหมู่นั้นๆ ขอดีคือจะทำให้มีคนเห็นประกาศสินค้าเยอะขึ้น
และนำมาซึ่งโอกาสขายที่สูงขึ้นตามมาด้วย
โดยการลงประกาศขายแบบพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย

4. เมื่อลงประกาศขายแมวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แนะนำให้หาให้หมั่นเช็คแชทโดยสามารถกดเข้าไปที่แถบเมนู แล้วเลือก “แชท”
เพื่อดูว่ามีลูกค้าทักมาเพื่อซื้อแมวหรือไม่ หรือในกรณีที่ทิงเบอร์โทรเอาไว้
ลูกค้าก็จะใช้วิธีโทรติดต่อไปเพื่อซื้อแมว เรียกว่ารองรับสายกันได้เลย
แอบกระซิบว่าในขั้นตอนนี้ให้ตกลงดีลราคาแมวกันให้เรียบร้อย
พร้อมพูดคุยวิธีการจัดส่งสินค้าให้เสร็จสิ้นก่อนปิดการขาย

5. เมื่อปิดดีลการขายแมวเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจัดส่งสินค้าได้เลย
โดยอาจจะเป็นการนัดรับหรือจะใช้วิธีการอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน

ดูขั้นตอนการขายแมวไปแล้ว
คุณมีหลายคนที่ต้องกำลังมองหาอยากซื้อแมวอยู่แน่ๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ ENNXO
นั้นนอกจากจะลงขายแมวสะดวกแล้ว การซื้อแมวก็น่าสบายสุดๆ
เช่นกันเพราะเพียงแค่คุณเข้าไปยังหมวดหมูสัตว์เลี้ยง และใช้เครื่องมือตัวกรองเพื่อเลือก
“หมวดหมู่แมว” จากนั้นก็เลือกสายพันธุ์แมวที่คุณกำลังตามหา
แล้วเลือกเรทราคาแมวที่ต้องการแถมยังสามารถเลือกจังหวัดที่อยู่ของน้องแมวเพื่อให้สะดวก
ต่อการนัดรับน้องแมว เมื่อเจอน้องแมวตัวที่ถูกชะตาแล้ว
ก็สามารถดำเนินการต่อได้เลยเพียงติดต่อไปยังผู้ขาย
จะใช้เครื่องมือแชทหรือจะโทรก็ได้จากนั้นทำการต่อรองดีลราคา
และปิดการขายให้เรียบร้อย จากนั้นก็รอตอนรับน้องแมวสมาชิกคนใหม่ที่บ้านได้เลย

เพียงเท่านี้การลงประกาศซื้อขายแมวก็น่าสนใจแล้วเตรียมตัวส่งน้องแมวไปบ้านหลัง
ใหม่กันได้เลย เรียกว่าการซื้อขายแมวออนไลน์นั้นง่ายกว่าที่คิด
แถมขั้นตอนยังไม่ยุ่งยากอีกด้วย เพียงแค่เข้ามาใช้งานกับ ENNXO
ตลาดซื้อขายแมวออนไลน์ แมวราคาถูก ลงประกาศง่าย ซื้อขายไว
ขอแนะนำเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้ามาใช้งานกับเอ็นโซได้เลยแบบฟรีๆ

ENNXO | แหล่งซื้อขาย
สัตว์เลี้ยง

(ไม่มีค่า)

ENNXO

อยากหาบ้านใหม่
ให้น้องแมว
อย่าลืมมาใช้งานที่ ENNXO

